

-สำเนา-

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำโรง  
สมัยวิสามัญ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓  
ในวันพุธ ที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓  
ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านลำโรง

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	สิบโทสาย เนียมสันเทียะ	ประธานสภา อบต.	สาย เนียมสันเทียะ	
๒	นายชวน หงษ์ลำโรง	รองประธานสภา อบต.	ชวน หงษ์ลำโรง	
๓	นายมงคล แมงกลาง	เลขานุการสภา อบต.	มงคล แมงกลาง	
๔	นายสุพจน์ ดีปังเทียม	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑	สุพจน์ ดีปังเทียม	
๕	นายเปลียน กุลสันเทียะ	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๒	เปลียน กุลสันเทียะ	
๖	นางอัครา รัชตสันติ	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๒	อัครา รัชตสันติ	
๗	นายสมส่วน สมขุนทด	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๓	สมส่วน สมขุนทด	<input type="checkbox"/>
๘	นายแยม กว้างลำโรง	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๓	แยม กว้างลำโรง	
๙	นายธนกร วีระชาญสูงเนิน	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๔	ธนกร วีระชาญสูงเนิน	
๑๐	นางสงวน เงสันเทียะ	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๔	สงวน เงสันเทียะ	
๑๑	นายระพิน เมืองสันเทียะ	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๕	ระพิน เมืองสันเทียะ	
๑๒	นายสมนึก แก้วสุข	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๕	สมนึก แก้วสุข	
๑๓	นายสุพจน์ ฉิมพุดชา	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๖	สุพจน์ ฉิมพุดชา	
๑๔	นายสมหมาย จิบสันเทียะ	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๗	สมหมาย จิบสันเทียะ	
๑๕	นายสมพงษ์ ขอบใจ	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๘	สมพงษ์ ขอบใจ	<input type="checkbox"/>
๑๖	นายเสถียร ขอบใจ	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๘	เสถียร ขอบใจ	
๑๗	นายพรชัย โกรกสำโรง	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๙	พรชัย โกรกสำโรง	
๑๘	นายวิเชียน การนา	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๙	วิเชียน การนา	
๑๙	นายเม้า เตยสันเทียะ	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๐	เม้า เตยสันเทียะ	<input type="checkbox"/>
๒๐	นายบุญส่ง ธารสารพูนสุข	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๐	บุญส่ง ธารสารพูนสุข	
๒๑	นางสมโภช เกตุสำโรง	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๑	สมโภช เกตุสำโรง	
๒๒	นายจะรัญ ขานสันเทียะ	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๑	จะรัญ ขานสันเทียะ	

-สำเนา-

- ๒ -

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๒๓	นายเจษฎา พูนน้อย	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๒	เจษฎา พูนน้อย	
๒๔	นายสมชาย เขียนสันเทียะ	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๒	-ลา-	
๒๕	นายรัก เพ็ชรสันเทียะ	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๓	รัก เพ็ชรสันเทียะ	
๒๖	นายนุกูล ชูสันเทียะ	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๓	นุกูล ชูสันเทียะ	
๒๗	นายปิ่น เก็บสำโรง	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๔	ปิ่น เก็บสำโรง	
๒๘	นางบัวริม งามสันเทียะ	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๔	บัวริม งามสันเทียะ	
๒๙	นายสมชาย รุ่งสันเทียะ	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๕	สมชาย รุ่งสันเทียะ	
๓๐	นายอนันต์ หงษ์สำโรง	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๕	อนันต์ หงษ์สำโรง	
๓๑	นายสมศักดิ์ กวนสำโรง	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๖	สมศักดิ์ กวนสำโรง	
๓๒	นายละเอียด ใจตรง	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๖	-ลา-	
๓๓	นายสมัย ชันสันเทียะ	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๗	สมัย ชันสันเทียะ	
๓๔	นายชุมจุล มีใจ	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๗	ชุมจุล มีใจ	

ผู้มาประชุม ๓๑ คน

ผู้ไม่มาประชุม ๒ คน(ลา)

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายมงคล ศรีบังกช	นายก อบต.	มงคล ศรีบังกช	
๒	นายสุชาติ รักทำ	รองนายก อบต.	สุชาติ รักทำ	
๓	นายเจริญ เอกบุตร	รองนายก อบต.	เจริญ เอกบุตร	
๔	นายพงษ์พรรณมค์ เงสันเทียะ	เลขานุการนายก อบต.	พงษ์พรรณมค์ เงสันเทียะ	
๕	นายรณฤทธิ์ หิงสันเทียะ	รองปลัด อบต.	รณฤทธิ์ หิงสันเทียะ	
๖	นายปรีชา ทมกระโทก	นักจัดการงานทั่วไป	ปรีชา ทมกระโทก	

-สำเนา-

- ๓ -

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.

สิบทิสาย นิยมสันเทียะ  
ประธานสภาฯ

จตุรุษเพียนบุชาพระรัตนตรัย สวดมนต์ไหว้พระพร้อมกัน

นายมงคล แมงกลาง  
เลขานุการสภาฯ

การประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ในวันนี้สมาชิกฯ เข้าร่วมประชุมจำนวน ๓๑ ท่าน ถือว่าครบองค์ประชุม และผู้เข้าร่วมประชุม ๖ ท่าน เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว กระผมขอเชิญท่านประธานสภาฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๑

สิบทิสาย นิยมสันเทียะ  
ประธานสภาฯ

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑. ประกาศอำเภอโนนไทย เรื่อง เรียกประชุมสภา สมัยวิสามัญ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ขององค์การบริหารส่วนตำบลลำโรง

๒. เนื่องจากเลขานายกององค์การบริหารส่วนตำบลลำโรงคนเดิม ได้ขอลาออกไป ประกอบกิจการส่วนตัว นายกององค์การบริหารส่วนตำบลลำโรง จึงได้แต่งตั้งเลขานายกององค์การบริหารส่วนตำบลลำโรงคนใหม่ขึ้น คือ นางละออง ศรีอาภัย

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา สมัยวิสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๗ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓

ที่ประชุม

มีมติรับรองรายงานการประชุม ๓๐ เสียง (ลา ๒ และงดออกเสียง ๑ เสียง สิบทิสาย นิยมสันเทียะ ประธานสภาฯ งดออกเสียง)

ระเบียบวาระที่ ๓

กระทู้ถาม

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นเพื่อพิจารณาแล้วเสร็จ

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องเสนอใหม่

สิบทิสาย นิยมสันเทียะ  
ประธานสภาฯ

ในวันนี้คณะผู้บริหารฯ มีเรื่องจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องให้สภาฯ ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบในเรื่องการทำกิจการกิจการนอกเขต และการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการกำจัดขยะมูลฝอยร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกลุ่ม Cluster ตามโครงการกำจัดขยะมูลฝอยชุมชนด้วยการนำไปใช้ในการผลิตไฟฟ้าขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา ขอเชิญท่านนายกฯ ได้ชี้แจงรายละเอียดให้สภาฯ ได้รับทราบ เพื่อพิจารณาตามลำดับต่อไป

**๕.๑ เรื่องขอความเห็นชอบการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU)ในการ  
กำจัดขยะมูลฝอยร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกลุ่มCluster ตามโครงการ  
กำจัดขยะมูลฝอยชุมชนด้วยการนำไปใช้ในการผลิตไฟฟ้าขององค์การบริหารส่วน  
ตำบลเมืองคง อำเภอกง จังหวัดนครราชสีมา**

นายมงคล ศรีบงกช  
นายก อบต.

ด้วยจังหวัดนครราชสีมาได้เชิญองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอ ชุมพวง โนนแดง โนนไทย โนนสูง บัวลาย บัวใหญ่ บ้านเหลื่อม ประทาย พระทองคำ เมืองยาง ลำทะเมนชัย สีดา จำนวน ๑๓๔ แห่ง เข้าร่วมประชุมรวมกลุ่มพื้นที่ในการจัดการขยะมูลฝอย (Cluster) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง โดยมีมติที่ประชุมดังกล่าว ประสบปัญหาในการกำจัดขยะ เนื่องจากไม่มีสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะ จึงมีความประสงค์ร่วมมือกันในการบริหารจัดการและกำจัดขยะมูลฝอย โดยรวมกลุ่ม Cluster โดยมอบหมายองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง อำเภอกง จังหวัดนครราชสีมา เป็นศูนย์กลาง และที่ตั้งโครงการโดยในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง มีปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่เกิดขึ้น จำนวน ๑๓๔ ตัน/เดือน เฉลี่ยวันละ ๔.๖๔ ตัน ปัจจุบันประชาชนกำจัดขยะและแยกขยะมูลฝอยกันเอง ซึ่งคาดการณ์ว่าภายใน ๕ ปี หรือปีพ.ศ. ๒๕๖๘ ปัญหาขยะจะมีมากขึ้นและจำเป็นต้องจัดการบริหารส่วนตำบลสำโรง จะเข้ามาบริหารจัดการขยะและปัญหาเรื่องที่ตั้งรวมที่ฝังกลบหรือที่เผารวมจะเป็นปัญหาตามมาแน่นอน ดังนั้นหากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการรวมกลุ่ม Cluster ในครั้งนี้จะเป็นการแก้ไขปัญหาที่ยั่งยืนและทำให้ขยะเกิดเป็นประโยชน์ ผลิตไฟฟ้าได้ ผมในฐานะฝ่ายบริหาร จึงเห็นชอบกับที่ประชุม เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง รวมกลุ่ม Cluster คง เพื่อบริหารจัดการขยะร่วมกัน และในอีก ๕ ปี ข้างหน้า คาดว่าองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง จะมีขยะมูลฝอยส่งเข้าร่วมโครงการได้ เฉลี่ย เดือนละ ๓๐ ตัน หรือคิดเป็นวันละ ๑ ตัน เพื่อเป็นเชื้อเพลิงผลิตไฟฟ้าตามวัตถุประสงค์ของโครงการต่อไป ดังมีรายละเอียดบันทึกข้อตกลงที่ผมได้ลงนามไป ดังนี้

ข้อตกลงความร่วมมือในการดำเนินโครงการกำจัดขยะมูลฝอยชุมชนด้วยการนำไปใช้ผลิตไฟฟ้า  
ตามประกาศรับซื้อไฟฟ้าจากขยะชุมชนของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.)

ระหว่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง กับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกลุ่ม Cluster คง  
(จำนวน ๑๔๒ แห่ง)

ข้อตกลงความร่วมมือนี้ทำขึ้นระหว่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง กับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกลุ่ม Cluster คง จำนวน ๑๔๒ แห่ง (“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกลุ่ม Cluster คง”) มีความประสงค์จะสร้างความร่วมมือในการดำเนินโครงการกำจัดขยะมูลฝอยชุมชนด้วยการนำไปใช้ในการผลิตไฟฟ้าในโครงการผลิตไฟฟ้าจากขยะชุมชนในรูปแบบ Feed-In Tariff (FIT) หรือรูปแบบอื่นใดตามประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) (“โครงการฯ”) เพื่อให้สามารถดำเนินการกำจัดขยะมูลฝอยชุมชนได้อย่างถูกสุขลักษณะและมีความยั่งยืน จึงได้จัดทำข้อตกลงความร่วมมือนี้ขึ้น โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

### ข้อ ๑ อารัมภบท

คณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัดนครราชสีมา (“คณะกรรมการฯ”) ได้จัดแบ่งกลุ่ม Cluster ในการกำจัดขยะมูลฝอย โดยกำหนดให้กลุ่ม Cluster คง ประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำนวน ๑๔๒ แห่ง ในเขต ๑๗ อำเภอ ได้แก่ อำเภอคง อำเภอโนนสูง อำเภอโนนไทย อำเภอเฉลิมพระเกียรติ อำเภอจักราช อำเภอพระทองคำ อำเภอขามสะแกแสง อำเภอบ้านเหลื่อม อำเภอแก้งสนามนาง อำเภอบัวใหญ่ อำเภอสีดา อำเภอโนนแดง อำเภอประทาย อำเภอชุมพวง อำเภอเมืองยาง และอำเภอลำทะเมนชัย

### ข้อ ๒ วัตถุประสงค์

เพื่อให้เป็นไปตามการจัดแบ่งกลุ่ม Cluster ของคณะกรรมการฯ และเพื่อให้เกิดความชัดเจนในรายละเอียดเกี่ยวกับสิทธิหน้าที่ระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคงและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกลุ่ม Cluster คง รวมทั้งเพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง การจัดทำบริการสาธารณะร่วมกันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทุกฝ่ายจึงได้จัดทำข้อตกลงความร่วมมือนี้ขึ้น

### ข้อ ๓ ข้อตกลงในการกำจัดขยะมูลฝอยร่วมกัน

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ในกลุ่ม Cluster คง ตกลงร่วมมือกันในการกำจัดขยะมูลฝอยภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้

๓.๑ การมอบหมายให้องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคงเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
เจ้าของโครงการฯ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกลุ่ม Cluster คง ตกลงมอบหมายให้องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคงทำหน้าที่เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเจ้าของโครงการฯ มีหน้าที่ต่างๆ ดังต่อไปนี้

- (๑) จัดทำรายงานการศึกษาและวิเคราะห์โครงการฯ
- (๒) แต่งตั้งที่ปรึกษาโครงการฯ
- (๓) จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด
- (๔) นำเสนอโครงการฯ เพื่อขอความเห็นชอบต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนด
- (๕) ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อหาเอกชนให้เป็นผู้ดำเนินการลงทุนกำจัดขยะมูลฝอยตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนด
- (๖) ดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมายกำหนดเพื่อให้สามารถดำเนินโครงการฯได้ตามวัตถุประสงค์แห่งข้อตกลงนี้

### **๓.๒ การมอบหมายให้องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคงเป็นผู้ลงนามในสัญญาสัมปทานกำจัดขยะมูลฝอย**

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกลุ่ม Cluster คง ตกลงมอบหมายให้องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคงทำหน้าที่เป็นผู้ลงนามในสัญญาสัมปทานกำจัดขยะมูลฝอยกับเอกชนผู้ได้รับคัดเลือกจากองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคงให้ดำเนินการกำจัดขยะมูลฝอยด้วยการนำไปใช้ในการผลิตไฟฟ้าในโรงการผลิตไฟฟ้าจากขยะชุมชนในรูปแบบ Feed-In Tariff (FiT) หรือรูปแบบอื่นใดตามประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งนี้ ภายใต้เงื่อนไขว่าสัญญาสัมปทานกำจัดขยะมูลฝอยจะต้องผ่านการตรวจพิจารณาจากอัยการสูงสุดแล้ว

#### **๓.๓ ข้อตกลงที่จะไม่จ้างเอกชนรายอื่นให้กำจัดขยะมูลฝอย**

ตลอดระยะเวลาแห่งข้อตกลงความร่วมมือนี้และตลอดอายุสัญญาสัมปทานกำจัดขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคงและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกลุ่ม Cluster คง ตกลงจะไม่ว่าจ้างเอกชนรายอื่นหรือหน่วยงานของรัฐอื่นที่ให้บริการรับกำจัดขยะมูลฝอยให้กำจัดขยะมูลฝอยนอกเหนือจากเอกชนที่ได้รับคัดเลือกจากองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคงเท่านั้น

#### **๓.๔ การเก็บขนและการส่งขยะมูลฝอยเข้ารับการจัด**

๓.๔.๑ องค์กรการบริหารส่วนตำบลเมืองคงและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ในกลุ่ม Cluster คง ตกลงจะดำเนินการเก็บขนและส่งขยะมูลฝอยที่เก็บได้ในเขตพื้นที่ปกครองของตนเองทั้งหมดไปยังสถานีขนถ่ายขยะมูลฝอยหรือโรงงานกำจัดขยะมูลฝอยหรือโรงไฟฟ้าของเอกชนที่ได้รับคัดเลือกจากองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง ซึ่งจะตั้งอยู่ที่ตำบลเมืองคง อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา (“**สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย**”)

ในกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใดไม่ดำเนินการส่งขยะมูลฝอยที่เก็บได้ในเขตพื้นที่ปกครองของตนไปยังสถานีขนถ่ายขยะมูลฝอยหรือโรงงานกำจัดขยะมูลฝอยหรือโรงไฟฟ้าตามวรรคหนึ่งหรือได้ส่งขยะมูลฝอยไปกำจัด ณ สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยแห่งอื่นไม่ว่าจะเป็นของรัฐหรือของเอกชน

ให้องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง รายงานต่อคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัดนครราชสีมา เพื่อพิจารณาดำเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องต่อไป

๓.๔.๒ ในการส่งขยะมูลฝอยไปยังสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยตาม ข้อ ๓.๔.๑ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในกลุ่ม Cluster คง จะต้องใช้เส้นทางเข้าสู่สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคงและเอกชนผู้รับกำจัดขยะมูลฝอยกำหนด โดยให้ถือว่าการส่งขยะมูลฝอยเสร็จสิ้นเมื่อได้เทขยะมูลฝอย ณ จัดรับขยะมูลฝอยภายในสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่จัดไว้และผ่านการตรวจจากพนักงานของสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยแล้ว

๓.๔.๓ ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกลุ่ม Cluster คง แห่งใดไม่สามารถส่งขยะมูลฝอยเข้ารับการกำจัดได้ในวันนี้ใด เช่น มีการซ่อมรถเก็บขยะ เป็นต้น องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเช่นว่านั้นจะต้องแจ้งให้องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคงทราบถึงเหตุจำเป็นโดยพลัน

### **๓.๕ อัตราค่ากำจัดขยะมูลฝอย กำหนดการจ่าย และวิธีการจ่ายเงิน**

๓.๕.๑ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในกลุ่ม Cluster คง ตกลงจ่ายค่ากำจัดขยะมูลฝอยให้แก่ผู้รับกำจัดขยะมูลฝอยผ่านองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคงในอัตราตามผลการศึกษาและวิเคราะห์โครงการ

๓.๕.๒ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกลุ่ม Cluster คง ตาม ข้อ ๓.๕.๑ จ่ายค่ากำจัดขยะมูลฝอยให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคงในทุกวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไปตลอดอายุสัญญาสัมปทานกำจัดขยะมูลฝอย หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใดค้างจ่ายหรือจ่ายเงินค่ากำจัดขยะล่าช้ากว่ากำหนด และเป็นเหตุให้องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคงไม่สามารถจ่ายเงินค่ากำจัดขยะให้แก่ผู้รับกำจัดขยะมูลฝอยได้ครบถ้วนตามสัญญาสัมปทานกำจัดขยะมูลฝอย องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเช่นว่านั้นจะต้องรับผิดชอบในค่ากำจัดขยะที่ยังไม่ได้ชำระและ/หรือค่าปรับ (ถ้ามี)

๓.๕.๓ วิธีการในการจ่ายเงินค่ากำจัดขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกลุ่ม Cluster คง ให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคงให้ดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

### **๓.๖ ระยะเวลาแห่งข้อตกลงความร่วมมือ**

ข้อตกลงความร่วมมือนี้กำหนดระยะเวลา ๒๕ (ยี่สิบห้า) ปี นับตั้งแต่วันที่องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคงได้ลงนามในสัญญาสัมปทานกำจัดขยะกับเอกชนที่ได้รับการคัดเลือกจากเทศบาลตำบลกมลาไสย

### **๓.๗ ข้อตกลงความร่วมมือนี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาสัมปทานกำจัดขยะมูลฝอย**

ทุกฝ่ายตกลงร่วมกันให้นำข้อตกลงความร่วมมือนี้แนบท้ายสัญญาสัมปทานกำจัดขยะมูลฝอยระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคงกับเอกชนที่ได้รับการคัดเลือกจากองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคงและให้ถือว่าข้อตกลงความร่วมมือนี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาสัมปทานกำจัดขยะดังกล่าว

**ข้อ ๔ การสิ้นสุดข้อตกลงความร่วมมือและการยกเลิกการเข้าร่วมโครงการก่อนครบกำหนด**

การยกเลิกการดำเนินโครงการร่วมกันทั้งหมด หรือการยกเลิกการเข้าร่วมโครงการก่อนครบกำหนดระยะเวลาตามข้อตกลงความร่วมมือ หรือการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบส่วนท้องถิ่นในกลุ่ม Cluster คง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง การจัดทำบริการสาธารณะร่วมกันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิภูมและมูลฝอยจังหวัดนครราชสีมาแล้ว

**ข้อ ๕ จำนวนและการเก็บรักษาบันทึกข้อตกลง**

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือนี้ทำเป็นต้นฉบับ จำนวน ๒ (สอง) ฉบับ โดยองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคงเก็บรักษาไว้ จำนวน ๑ (หนึ่ง) ฉบับ และจังหวัดนครราชสีมาเก็บรักษาไว้ จำนวน ๑ (หนึ่ง) ฉบับ และทำสำเนาอีก จำนวน ๑๔๒ (หนึ่งร้อยสี่สิบสอง) ฉบับ เพื่อมอบให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกลุ่ม Cluster คง ทั้ง จำนวน ๑๔๒ (หนึ่งร้อยสี่สิบสอง) แห่ง เก็บรักษาไว้แห่งละ ๑ (หนึ่ง) ฉบับ

สิบโทสาย เนียมสันเทียะ  
ประธานสภาฯ

ตามที่ประชุมท่านใดมีข้อสงสัยซักถามหรือจะอภิปรายหรือไม่

ที่ประชุม

ไม่มีผู้ใดมีข้อสงสัยซักถามหรืออภิปราย

สิบโทสาย เนียมสันเทียะ  
ประธานสภาฯ

ในเมื่อที่ประชุมไม่มีผู้ใดจะอภิปรายหรือซักถาม ผมจะขอมติที่ประชุมสภาฯ ว่า เห็นชอบ กับการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือข้อตกลงความร่วมมือ(MOU)ในการกำจัดขยะมูลฝอยกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกลุ่ม (Cluster) ตามโครงการกำจัดขยะมูลฝอยชุมชนด้วยการนำไปใช้ในการผลิตไฟฟ้า ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา ที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง ได้ลงนามเมื่อครั้งประชุม ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกลุ่ม (Cluster) จำนวน ๑๓๔ แห่ง วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง หรือไม่

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ การจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)ในการกำจัดขยะมูลฝอยกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกลุ่ม (Cluster) ตามโครงการกำจัดขยะมูลฝอยชุมชนด้วยการนำไปใช้ในการผลิตไฟฟ้า ตามประกาศรับซื้อไฟฟ้าจากขยะชุมชนของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ระหว่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง กับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกลุ่ม Cluster คง (จำนวน ๑๔๒ แห่ง) ด้วยมติเอกฉันท์ งดออกเสียง – (ไม่มี)

ที่ประชุม

รับทราบ



**๕.๒ เรื่องการเปลี่ยนแปลงค่าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ (ค่าครุภัณฑ์)**

นายมงคล ศรีบงกช  
นายก อบต.

ด้วยมีข้อผิดพลาดในการบันทึกข้อมูลข้อบัญญัติ อบต.สำโรง เรื่องงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ค่าครุภัณฑ์ จึงขอเปลี่ยนแปลงค่าชี้แจง ดังต่อไปนี้

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สำนักงาน

- ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก จำนวน ๒๔,๐๐๐ บาท

ข้อความเดิม

ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก

ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก ๕ ฟุต จำนวน ๒ ตู้

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก ๕ ฟุต จำนวน ๒ ตู้

ข้อความใหม่

ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก

ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก ๕ ฟุต จำนวน ๔ ตู้

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก ๕ ฟุต จำนวน ๔ ตู้

**มติที่ประชุม**

เห็นชอบ / อนุมัติ การแก้ไขการเปลี่ยนแปลงค่าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ (ค่าครุภัณฑ์)

**ระเบียบวาระที่ ๖**

สิบโทสาย เนียมสันเทียะ  
ประธานสภาฯ

นายมงคล ศรีบงกช  
นายก อบต.

**เรื่องอื่นๆ**

ในระเบียบวาระนี้ ท่านสมาชิกฯหรือคณะผู้บริหารฯท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นใดหรือ เรื่องความเดือดร้อนของหมู่บ้านเพื่อให้คณะผู้บริหารฯ ได้รับทราบขอเชิญเสนอได้

กระผมขอแจ้งให้ที่ประชุมได้รับทราบ เรื่องงานของอบต.และงานส่วนรวมระดับตำบล ดังนี้

๑. การแพร่ระบาดเชื้อโรคโคโรนา หรือ โควิด - ๑๙ ในช่วงเดือน มีนาคม ที่ผ่านมา ตำบลสำโรง ได้เกิดเรื่องการแพร่เชื้อโควิด-๑๙ บริเวณสนามไก่อ้น ส.ยิ่งเจริญ ทำให้เกิดความตื่นตระหนกกันเป็นส่วนมาก ซึ่งปรากฏผลว่าจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้ ภายในตำบลของเราไม่มีผู้ติดเชื้อและไม่มีการระบาดของเชื้อโรคโควิด - ๑๙ แต่อย่างไรก็ตามเพื่อเป็นการป้องกันเชื้อโรคไม่ให้ระบาดในตำบลของเรา อบต. สำโรงก็ได้จัดทำโครงการอบรมครู ก. และจัดทำหน้ากากอนามัยพร้อมทั้งแจก

แอลกอฮอล์ ให้ชาวบ้านทุกหมู่บ้านไปเตรียมพร้อมแล้ว จึงฝากประชาสัมพันธ์ให้หมู่บ้านอย่าเพิ่งไว้วางใจของการแพร่เชื้อโรคโควิด - ๑๙ ให้คอยดูแลผู้ที่เดินทางเข้า - ออก ในหมู่บ้าน การเฝ้าระวัง การกักตัว รวมทั้งการให้ความร่วมมือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย ของทางราชการอย่างเคร่งครัดด้วย

๒. ภัยแล้ง ในฝั่งหมู่บ้านนารายณ์สถานการณ์น้ำในสระบึงตะกุด น่าเป็นห่วงมาก ถ้าปริมาณน้ำไม่เพียงพอต่อการผลิตน้ำประปา ก็คงต้องใช้มาตรการแจกน้ำให้แก่ชาวบ้าน
๓. โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ การก่อสร้างถนน คสล. ม.๑ - ๑๔, ม.๕,ม.๗ ในปัจจุบันนี้ อบต.ได้รับจัดสรรงบประมาณมาเรียบร้อยแล้วและอยู่ในขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง เมื่อได้ผู้รับจ้างแล้วก็จะลงมือทำงานเลย คาดว่า ๑ - ๒ เดือน โครงการก็เสร็จเรียบร้อยชาวบ้านจะได้ใช้ประโยชน์ต่อไปครับ
๔. โครงการจัดซื้อรถน้ำเอนกประสงค์และรถกระเช้าไฟฟ้า ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ อบต.จัดตั้งงบประมาณไว้เพื่อดำเนินการ ตอนนี้งบประมาณเพียงพอที่จะจัดซื้อแล้ว คาดว่า ๑ - ๒ เดือน ก็นำจัดซื้อเรียบร้อยแล้ว
๕. แผนปฏิบัติการ ๙๐ วัน “ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” จังหวัดนครราชสีมา มีนโยบายให้ชาวบ้านได้มีการปลูกผักสวนครัวไว้รับประทานเอง เพื่อเป็นการช่วยเหลือและลดภาระค่าใช้จ่ายของครอบครัวในการต่อสู้กับการแพร่ระบาดของโรคโควิด - ๑๙ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทุกหมู่บ้านช่วยดำเนินการและแจ้งให้ อบต.ได้รับทราบด้วยครับ

สิบทอสาย เนียมสันเทียะ  
ประธานสภาฯ

ขอขอบคุณคณะผู้บริหารฯ และท่านสมาชิกทุกท่านที่เข้าประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ทำให้การประชุมในวันนี้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ทุกประการ ขอปิดการประชุม สภาสมัยวิสามัญ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ครับ

**ปิดประชุม**

เวลา ๑๒.๐๐ น.

-สำเนา-

- ๑๑ -

(ลงชื่อ).....ผู้บันทึกรายงานการประชุม  
(นายมงคล แหมงกลาง)  
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง

(ลงชื่อ).....  
(นายวิเชียน การนา)  
กรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ).....  
(นายชุมจุล มีใจ)  
กรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ).....  
(นายเปลี่ยน กุลสันเทียะ)  
กรรมการตรวจรายงานการประชุม

สิบโท.....ผู้รับรองรายงานการประชุม  
(สาย เนียมสันเทียะ)  
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง

-สำเนา-

- ๑๑ -

(ลงชื่อ).....ผู้บันทึกรายงานการประชุม  
(นายมงคล แหมงกลาง)  
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง

(ลงชื่อ).....  
(นายวิเชียน การนา)  
กรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ).....  
(นายชุมจุล มีใจ)  
กรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ).....  
(นายเปลียน กุลสันเทียะ)  
กรรมการตรวจรายงานการประชุม

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาฯ ครั้งนี้เรียบร้อยแล้ว ในคราวการประชุมสภาฯ สมัย .....ประจำปี ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ .....

สิบท.....ผู้รับรองรายงานการประชุม  
(สาย เนียมสันเทียะ)  
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง